



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในกิจการของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จำนวน ๑ โครงการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที โปรเจค
แอนด์ ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๔,๓๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสน
แปดหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายฤศ โพรสุธน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดแนบท้าย

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. กล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดของเซนเซอร์ ชนิดฟูลเฟรม ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๓๐ เมกะพิกเซล ถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐ Fps ถ่ายวิดีโอความละเอียดได้ ๔k ๖๐p หรือดีกว่า มีระบบป้องกันความสั่นไหว มีช่องใส่หน่วยความจำ SD-Card ไม่ต่ำกว่า ๑ ช่อง มีช่องส่งสัญญาณภาพ Video Out แบบ Clean มีช่องสัญญาณ ไมโครโฟน และหูฟังแยกเพื่อใช้งาน รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กำหนด จัดหาตามราคาที่สามารถซื้อได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สำนักงานการศึกษาฯ)

๒. กล้องถ่ายวิดีโอ จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ถ่ายวิดีโอความละเอียดได้ ๔k ๓๐p หรือดีกว่า บันทึกภาพขณะถ่ายได้ ความละเอียดภาพบันทึกไม่ต่ำกว่า ๑๖ เมกะพิกเซล มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว ชุมภาพได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐ เท่า ช่องใส่หน่วยความจำ SD-Card ไม่ต่ำกว่า ๑ ช่อง มีช่องส่งสัญญาณภาพ Video Out แบบ Clean มีช่องสัญญาณ ไมโครโฟน และ หูฟัง แยกเพื่อใช้งาน รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กำหนด จัดหาตามราคาที่สามารถซื้อได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สำนักงานการศึกษาฯ)

๓. เลนส์มุมกว้าง จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เลนส์ซูมมุมกว้าง ชนิดฟูลเฟรม ระยะซูม ๑๖mm. - ๓๕mm. มีระบบซูมเลนส์ในตัวแบบไฟฟ้า มีรูรับแสงคงที่ F๔ หรือคุณสมบัติดีกว่า มีระบบป้องกันการสั่นไหวในตัว รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.เชียงราย กำหนด จัดหาตามราคาที่สามารถซื้อได้ในท้องตลาด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สำนักงานการศึกษาฯ)